

GIÁI QUYẾT HÀI HOÀ MỐI QUAN HỆ LỢI ÍCH CÁ NHÂN, TẬP THỂ VÀ XÃ HỘI - ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

PHAM THÒ HANG (*)

H ien nay, chúng ta nâng hòng nên thüc hiện mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam “hoa bình, ñộc lập, thống nhất, toan vein lãnh thọ dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh”, phan ñau nên năm 2020 veà cô bain lao một nước công nghiệp theo hòng hiện ñai. Ñang ta khẳng ñinh: “Ñang löc chủ yếu ñeà phát triển ñai nước lao ñai ñoan kết toan dân trên cô sô liên minh giữa công nhân với ñang dân và trí thüc do Ñang lãnh ñai, kết hüp hai hoa các löi ích cá nhân, tập thể và xã hội, phát huy mọi tiềm năng và nguồn löc của các thanh phan kinh tế của toan xã hội”⁽¹⁾, “chấp ñan những ñiem khác nhau không trái với löi ích chung của dân tộc” và “Ñai ñoan kết toan dân tộc phải ñiã trên cô sô giải quyết hai hoa quan hệ löi ích giữa các thanh vein trong xã hội”⁽²⁾. Ñây lao quan ñiem và phông hòng chã ñai löin của Ñang, ñoi hoi phải ñöc thüc hiện ñang ba trong hệ thống chính sách kinh tế- xã hội ñu cai taim vó mà và vì mọi ñang thoi mỗi

cain bộ ñang vein phải ñan thüc ñang ñan và thüc hiện toã theo tông công vó, chüc trách mình ñam ñiem.

Ñeà thüc hiện nước ñieu ñoi chúng ta phải giải quyết ñang ñan mối quan hệ löi ích cá nhân, löi ích tập thể và löi ích xã hội.

Veà thüc chất, quan hệ löi ích lao mỗi quan hệ giữa người với người ñay sinh và phát triển tại yếu do chính các quan hệ sản xuất, quan hệ kinh tế chuyên hoá thành nhu cầu ñoi sống xã hội và mỗi thanh vein. Quan hệ kinh tế quan hệ löi ích coi thể xem lao “cốt lõi và chất” của các mối quan hệ xã hội. Bôi lệ löi ích lao khai thác tiếp hün cai trong việc tạo nên ñang cô tö töông thüc ñay con người ñang ñang ñam thoi ñam nhu cầu. Nhu cầu ngay càng löin thì sô hüp dân của löi ích ñoi với chủ thể càng löin, do ñoi ñang cô tö töông ñay sinh trên cô sô của löi ích ñay càng càng cuon hüt con người, thüc ñay con người lao vào ñang ñang. Nhó vày, tại cai những gì thüc ñay con người ñang ñang ñang liên với nhu cầu và löi ích của hoi. Ñiem khác nhau ñu cho cai ñang vi chü sô chỉ phoi của löi ích và chất, cai ñang vi bì chỉ phoi bôi löi ích tinh thần, cai ñang vi chü sô thüc ñay của löi ích cá nhân, cai ñang vi chü sô thüc ñay của löi ích tập thể xã hội. Không cai ñang vi ñai của con người hoàn toan thoat khỏi sô thüc ñay của löi ích.

(*) Th.S. Ngoin ngöi học, BTV Báo ñien töi Dân trí.
 (1) Ñang Công sản Việt Nam. Văn kiện Ñai hoi ñai biểu toan quốc lần thoi IX. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.96
 (2) Ñang Công sản Việt Nam. Văn kiện Ñai hoi ñai biểu toan quốc lần thoi XI (Đoi thập). Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010, tr.66

chê vì cái nhân, vì lợi ích của một nhóm người cụ thể nào đó hay “nhân danh xã hội”, vì cái chung, vì nhân dân, không thốt ra chữ vì “tập thể nhân”, vì lợi ích của quốc gia dân tộc, của xã hội. Các vị ấy tham nhũng, tham ô hối lộ trong những năm vừa qua là biểu hiện của sự vì phẩm mọi quan hệ lợi ích, là ví dụ điển hình của xu thế chạy theo vật dục nói hoa quan hệ. Vì lợi ích cái nhân mà người ta sẵn sàng làm nhiều phi pháp bất chấp cái đạo lý và pháp luật.

Trong bối cảnh tình hình mới, do yêu cầu mới và hoàn thiện chính sách kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, Đảng ta tiếp tục khẳng định quan niệm, chủ trương trước đây về kết hợp hai hoa lợi ích cái nhân, lợi ích tập thể lợi ích xã hội trong mọi quan hệ với nên tăng liên minh công nhân, nông dân và trí thức, thốt hiện hai nền kết toan dân. Nếu giải quyết đúng đắn mọi quan hệ lợi ích trên, nói hoa chúng ta phải nhận thức rõ và quán triệt tốt những vấn đề cơ bản sau:

- Kết hợp hai hoa lợi ích cái nhân, lợi ích tập thể lợi ích xã hội, xuất phát từ luận điểm cốt lõi nguyên tắc của Đảng là tất cả vì con người, coi con người và là mục tiêu, và là nguồn lực của sự phát triển kinh tế - xã hội. Kết hợp hai hoa ba lợi ích, giải quyết đúng đắn các mối quan hệ lợi ích là nhằm phát huy nhân tố con người, nguồn lực con người, tiềm năng con người cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sức mạnh và nguồn lực quốc gia của sự phát triển bao gồm cái nhân lực, vật lực, cái nội lực và ngoại lực, cái nguồn lực vật chất và nguồn lực tinh thần, truyền thống và hiện đại, trong nội nguồn lực con người là trung tâm và quan trọng nhất. Sức mạnh của nguồn lực con người đó là cái thanh và tạo nên bởi nguồn lực của cái nhân, tập thể và xã hội mọi quan hệ hữu cơ thống nhất mà lợi ích là cốt lõi vật chất. Các chính sách nếu phải xuất phát từ nhu cầu của hai nền xã hội nhân dân, chủ yếu là xuất phát từ lợi ích cái nhân của người hoạch định chính sách, của một nhóm, một tập đoàn nào đó. Do nội cần xem đây là phòng chận chế ngừa cách mạng, cô lập cho việc hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước mà mọi cái bộ phận này phải nhận thức rõ ràng và quán triệt đầy đủ trong thực hiện chức trách và nhiệm vụ của mình.

- Trong mọi lĩnh vực, mọi hoạt động nếu coi trọng giải quyết đúng đắn các mối quan hệ lợi ích, kết hợp hai hoa các lợi ích; nghĩa là vừa chú ý đúng mức đến lợi ích cái nhân, và phải quan tâm thích đáng đến lợi ích tập thể quốc gia dân tộc, nhân dân; đồng thời tính đến và đảm bảo lợi ích chung của xã hội, dân tộc, quốc gia, thốt hiện tốt quan niệm mà Đảng ta xác định: “Mục tiêu và nguồn lực chính của sự phát triển là vì con người, do con người. Chiến lược kinh tế - xã hội đặt con người vào vị trí trung tâm... Lợi ích của mọi người, của từng tập thể và của toàn xã hội gắn bó hữu cơ với nhau, trong đó lợi ích cái nhân là nguồn lực trước tiếp”⁽³⁾. Giải quyết đúng đắn các mối quan hệ lợi ích, kết hợp hai hoa ba lợi ích cần phải dựa vững chắc trên cơ sở của chuẩn mực xã hội chủ nghĩa, pháp luật của Nhà nước và truyền thống của dân tộc ta theo nguyên tắc chung là lợi ích cái nhân phải phục vụ lợi ích tập thể lợi ích tập thể phải phục vụ lợi ích xã hội; khi có xung đột lợi ích thì phải đặt lợi ích chung lên trên, lên trước.

Về vấn đề này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “...mọi người trong Đảng phải hiểu rằng: lợi ích cái nhân nhất định phải phục vụ lợi ích của Đảng. Lợi ích của mọi bộ phận nhất định phải phục vụ lợi ích của toàn thể. Lợi ích tạm thời nhất định phải phục vụ lợi ích lâu dài”⁽⁴⁾. Và khi “lợi ích chung của Đảng mâu thuẫn với lợi ích riêng của cái nhân, thì phải kiên quyết hy sinh lợi ích của cái nhân cho lợi ích của Đảng. Khi cần nên tính mệnh của mình cũng phải vui lòng hy sinh cho Đảng”⁽⁵⁾. Nhiều nay cho thấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú ý tới lợi ích cái nhân và coi đó là nguồn lực trước tiếp để kích thích tính tích cực, sáng tạo của mọi cái nhân. Bởi, trong cuộc sống, mọi người nếu coi tính cách riêng, sự riêng biệt, nỗi sống riêng của bản thân và gia đình mình. Nếu lợi ích cái nhân nội không trái với lợi ích tập thể thì không phải là cái xấu... nói với cái bộ phận này, thì phải xác

(3) Đảng Cộng sản Việt Nam. Chiến lược 5 năm (1991-1995) và phát triển kinh tế - xã hội năm 2000. Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, tr.8

(4) Hồ Chí Minh. Toàn tập. t.5. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.250.

(5) Hồ Chí Minh. Sđd. t.5, tr.251.

nhân rồi lỗi ích của cải nhân nhất nhân phải phúc tung lỗi ích của Nặng. Lỗi ích của mỗi bộ phận nhất nhân phải phúc tung lỗi ích lâu dài. Nếu giải quyết hai hoa các quan hệ lỗi ích theo tinh thần của Nặng và tổ tông Hoà Chí Minh rồi hỏi chúng ta phải coi y thời và tinh thần tập thể như tranh chống chủ nghĩa cải nhân, bởi chủ nghĩa cải nhân, tính ích kỷ hẹp hòi, tính vui lỗi lạc coi nguồn của những thói hư tật xấu, của những vi phạm trong mối quan hệ lỗi ích hiện nay.

- Cần tiếp tục nói mới hoàn thiện chính sách kinh tế - xã hội của Nhà nước theo tinh thần kết hợp hai hoa ba lỗi ích cải nhân, tập thể và xã hội. Quan niệm kết hợp hai hoa ba lỗi ích của Nặng nhà nước thực hiện trong thực tiễn, thể hiện tính đúng đắn của những luật, tập ra sợi chỉ nhân kinh tế xã hội, tập ra những lối mòn mới cho sợi nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhà nước.

Tuy nhiên, do tác động thực hiện con người hạn chế do nhân thức của mỗi bộ phận cải bộ nâng việc chia này nếu do sợi thời hoá, biến chất của mỗi số cải bộ cải cách, cải quyết... cho nên vấn đề kết hợp và giải quyết hai hoa các quan hệ lỗi ích vẫn còn bất cập, chừa thực sự tập ứng yêu cầu của sợi nghiệp cách mạng hiện nay. Cần thông qua các chính sách kinh tế và mô hình khuyến khích lỗi ích, nhằm bảo vệ lỗi ích của người lao động, các nhân viên, nhà phòng cũng như toàn xã hội bằng việc thỏa nhân sợi nhà ngoài và vật chất và tinh thần đối hình thức luật pháp hoạt động thể chế hoá các quyết của cải nhân, các quy định của các nhân viên và nhà phòng... nên hình thành nhiều cách các mối quan hệ nhân hình thành giải trí nhân cách con người theo các chuẩn mực tiến bộ hiện đại mà vẫn giữ được bản sắc văn hoá dân tộc. Đây là cơ sở để cải nhân hiện và thực hiện những nghĩa vụ và trách nhiệm với tập thể tập thể nhân viên luôn quan tâm tìm cách tập ứng nhu cầu, quyết lỗi chính năng của mỗi cải

nhân, trong thời phải thực hiện tốt nghĩa vụ và trách nhiệm với xã hội, phải tính đến lỗi ích chung của quốc gia, dân tộc trong khi thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong tình hình hiện nay, một trong những tiêu chuẩn nhân giải pháp chất lượng của cải bộ nâng việc, nhất là cải bộ lãnh đạo, quản lý yêu cầu phải lao động biết vận dụng những năng lực, chính sách của Nặng, coi khai thác kết hợp và giải quyết hai hoa ba lỗi ích theo những năng lực của Nặng và tổ tông Hoà Chí Minh, phù hợp với các nhiệm vụ, tình hình của nhân viên, ngành và nhà phòng.

Nhờ vậy, thực hiện “kết hợp hai hoa lỗi ích” của cải nhân, tập thể và xã hội trên cơ sở nhân bản nhà nước gắn liền với chủ nghĩa xã hội và mục tiêu hoà bình, nhà nước, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ dân giàu, nhà nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh. Trong nội Nặng ta nhà nước biết chú trọng lỗi ích kinh tế giải quyết thời nâng các yêu cầu và nguyên vọng chính năng của người dân, gắn lỗi ích với trách nhiệm, quyết lỗi và nghĩa vụ công dân, tăng cường sợi năng thuận xã hội, xây dựng quan hệ hợp tác, cởi mở tin cậy lẫn nhau, hướng tới tổng lợi trong những yêu cầu khác nhau không trái với lỗi ích chung của dân tộc..., nhằm xây dựng khối nhà nước kết toàn dân tộc, dựa trên nền tảng của liên minh công – nông – trí vì sợi nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa nhà nước những lỗi ích to lớn thực này sợi phát triển kinh tế – xã hội nhà nước ta. Thực tiễn “kết hợp các lỗi ích” những năm vừa qua nhà nước ra một “cơ chế” tích cực, trôi chảy những lỗi ích thực này các chủ thể hoạt động hiệu quả nâng năng, sáng tạo, mang lại những thành tựu to lớn và kinh tế – xã hội, góp phần cải thiện và tăng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân

